



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 18 มูลค่าข่าว 412,038.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผวจ.นครนายกเร่งปรับตั้งเวียน “ขุนด่านเกมส์” / เอสซีจี เคมิคอลส์ อบรมทักษะฟุตบอลให้เยาวชน

เร่งปรับตั้งเวียน “ขุนด่านเกมส์”

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 “ขุนด่านเกมส์” โดยมี ผู้บริหารกรมพลศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันของจังหวัดนครนายก และผู้ประสานงานกีฬาของกรมพลศึกษา ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 “ขุนด่านเกมส์” ผู้ประสานงานกรมพลศึกษา และผู้แทนกีฬาของจังหวัดนครนายก ร่วมสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม ซึ่งภาพรวมทางจังหวัดนครนายก จะใช้สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์), สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และสนามกีฬาภายในจังหวัดนครนายก จะมีแค่การแข่งขันจักรยานประเภทดาวนฮิลล์ และครอสคันทรี่เท่านั้น ที่จะทำให้การแข่งขันที่สนามเขาอีดได้ จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับสนามส่วนใหญ่ มีความพร้อมแล้ว เนื่องจากสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) และสนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน พร้อมสำหรับใช้แข่งขัน ส่วนกีฬาที่ยังไม่สามารถหาสนามสำหรับการแข่งขันกีฬาซิมมอสติกได้ เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้เช่าพื้นที่สำหรับซิดอุปกรณ์ซิมมอสติกได้ โดยกรมพลศึกษาได้เสนอให้เจ้าภาพพิจารณาใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลศิระกระบือ ซึ่งเป็นสนามกีฬาประจำตำบล ที่กรมพลศึกษาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างใช้ทำการแข่งขันกีฬาซิมมอสติกได้

สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

ประจำปี 2561 “ขุนด่านเกมส์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2561 ที่จังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันกีฬา 35 ชนิด คือ กรีฑา, กอล์ฟ, คาราเต้-โด, จักรยาน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น, มวยปล้ำ, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ซิมมอสติกลีลา, ซิมมอสติกศิลป์, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, วูซู, วูตบอล, สกุกเกอร์, หมากล้อม, สอกกี, แชนเดอบอล, แชนเดอบอลชายหาด และปิงปองลีลา

ดร.ปัญญา เผยว่า หลังจากที่ได้ประชุมในครั้งนี้นี้ ผมเห็นความตั้งใจในการรับเป็นเจ้าภาพ “ขุนด่านเกมส์” ซึ่งผมคิดว่าทาง

เจ้าภาพจะปรับปรุงสนามแข่งขัน และมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศ โดยการแข่งขันครั้งนี้จะใช้สนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบลที่กรมพลศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างทั้ง 4 แห่งในจังหวัดนครนายกทำการแข่งขัน แต่เราก็ยังพบปัญหาอยู่คือการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งนี้ จะตรงกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องผู้ตัดสินที่บางสนามที่ผู้ตัดสินมีจำนวนจำกัด และปัญหาด้านอุปกรณ์เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ที่มีไม่เพียงพอ แต่ผมคิดว่าเราขงพอมีเวลาเหลือสำหรับจัดทงและเตรียมความพร้อม โดยกรมพลศึกษาจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานและสนามกีฬาต่าง ๆ ให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้

ด้าน นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกต้องขอขอบคุณกรมพลศึกษา ที่ให้จังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพกีฬา “ขุนด่านเกมส์” ตนเอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันมาบ้างแล้ว และยังคงได้มีการเซ็น MOU กับผลิตภัณฑ์กีฬาแกรนด์สปอร์ต ที่จะเข้ามาสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนความ



พร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพนั้น เท่าที่ประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เราพยายามจะปรับปรุงสนามทุกแห่งให้พร้อมก่อนเริ่มการแข่งขัน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดนครนายก รวมถึงจัดหาสถานที่พัก และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่จะมาเยือนจังหวัดนครนายก.

อบรมทักษะฟุตบอลให้เยาวชน

นายนิพัทธ์ ล้าเลิศลักษณะชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด ในเครือ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการเอสซีจี เคมิคอลส์ ฟุตบอล แคมป์ รุ่น 12 ที่สนามฟุตบอลโมอายระของ ด.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีเยาวชน และผู้ฝึกสอนเข้าอบรมอย่างคับคั่ง และในครั้งนี่ยังสอนทักษะ กฎกติกา

ในการแข่งขันฟุตบอลให้กับผู้เข้าอบรมด้วย

นายนิพัทธ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายในช่วงปิดภาคเรียน ฝึกทักษะฟุตบอล พร้อมทั้งเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ ตลอดจนการจัด โครงการ 11 รุ่นที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนที่ส่งเด็ก ๆ จากชุมชน มาร่วมโครงการรวมถึงผู้ปกครองที่ได้รับทราบข่าวจากสื่อต่างๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์ แล้วส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมาโดยแต่ละรุ่นมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

“สำหรับ เอสซีจี เคมิคอลส์ ฟุตบอลแคมป์รุ่นนี้ เยาวชนได้อบรมกับโค้ชหลายคนด้วยกัน โดยเฉพาะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเคยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยฮอนด้า ปี 2016 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จะมาให้ความสนุกสนานความรู้และทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลแก่เยาวชนทั้ง 5 วัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรมเยาวชนจะได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริง เช่น การเริ่มต้นฝึกการสัมผัสลูกฟุตบอลในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย, การส่งบอล-เลี้ยงบอล, การฝึกยิงประตู อีกทั้งยังมีหลักสูตรพิเศษให้กับเยาวชนที่สนใจเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยเฉพาะ เมื่อจบโครงการเยาวชนจะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย” นายนิพัทธ์ กล่าวเสริม (มาโนช สนองสุข/ชตว.ระยอง).

ท่านที่ต้องการส่งภาพข่าวกีฬา

ส่งมาได้ที่ ekapongp@dailynews.co.th

แล: ekapong2002@hotmail.com